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บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ครั้งที่  24 
วันท่ี 21 เมษายน 2560 

ณ ห้องยูนิเวอร์ส 1 ชั้น 12 ศูนย์ประชุมสเปซ 
เลขที่ 33/4  เดอะไนน์ทาวเวอร์ เอ  ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  

         

เริ่มประชุมเวลา 10.05  น. 

 รายนามคณะกรรมการ  ผู้บริหาร  ที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชีและท่ีปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ      จ านวน 8  ท่านจากทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 73  
1. นายชัย  โสภณพนิช ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน  ประธานกรรมการลงทุน 
   2.    นายสุรชัย  ศิริวัลลภ รองประธานกรรมการ  กรรมการลงทุน และ 

ประธานคณะผู้บริหาร 
3. นายจีรพันธ์  อัศวะธนกุล กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

   4. นายชนินทร์  รุนส าราญ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
   5. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
6. นายสาระ ล่ าซ า กรรมการอิสระ 
7. นายอัศวิน คงสิริ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ผู้บริหาร 
1. นายชวนชัย เชี่ยวสมุทร เลขานุการบริษัท 
2.  นางนันทินี  ชินวรรณโณ รองผู้อ านวยการใหญ่ 

   3.  นางสาวพจมาน  เฟื่องอารมย์ รองผู้อ านวยการใหญ่ 
   4.  นางสาวบุณฑริก  น้อยเสวก ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 

ที่ปรึกษาบริษัทฯ 
1.  นางฐิตาพร  ธารากิจ 

ผู้สอบบัญชี 
1. นางณริศรา    ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชี 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
2. นายพีรวิชญ์  บุญศิริวิทย์ ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

ที่ปรึกษากฎหมาย 
1. นายเดชา มะระพฤกษ์วรรณ บริษัท ส านักงานทนายความ ชัยวัธ-บัณฑูรย์ จ ากัด 
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นายชัย  โสภณพนิช  ประธานกรรมการท าหน้าที่ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ
เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24   

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานฯ  ได้แจ้งองค์ประชุมให้ที่ประชุมรับทราบว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 143  ราย 
แยกเป็นมาประชุมด้วยตนเองจ านวน 60 รายและผู้รับมอบฉันทะจ านวน 83 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 
2,868,161,821 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 68.05  ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  ครบองค์ประชุมตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัทฯ  หลังจากนั้น ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายชวนชัย  เชี่ยวสมุทร  เลขานุการฯ เป็นผู้ด าเนินการ
ประชุมแทน  

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้แนะน าคณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีและที่
ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมต่อที่ประชุม  และมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการ
ออกเสียงเพื่อลงมติ 

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนเองถือ
อยู่ โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง 

 ผู้ถือหุ้นแต่ละราย สามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ  ”งดออกเสียง” ได้เพียง
ทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ได้น าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการ
ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนที่แจกให้ผู้ถือหุ้นขณะลงทะเบียนจ านวน  2 
ประเภท ดังนี้ 

บัตรลงคะแนนสีฟ้า ใช้ส าหรับเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 5 การลงคะแนนในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะ ท าเครื่องหมายถูกหรือกากบาทลงในช่อง “เห็นด้วย” กรณีที่เห็นด้วย ในช่อง “ไม่เห็น
ด้วย” กรณีไม่เห็นด้วย และในช่อง “งดออกเสียง” กรณีต้องการงดออกเสียง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
ก ากับการลงมติออกเสียงในวาระนี้ เมื่อเลือกตั้งกรรมการครบตามจ านวน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตร
ลงคะแนนในคราวเดียว กรณีที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือเป็นงดออกเสียง โดยจ านวนเสียงที่งดออก
เสียง และบัตรเสีย จะไม่น ามารวมเป็นฐานในการนับคะแนน 
บัตรลงคะแนนสีเหลือง ใช้ส าหรับวาระอื่นนอกเหนือจากวาระที่ 5  บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้
ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระ
เท่านั้น หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ท่านลง
มติในบัตรลงคะแนนในวาระนั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อก ากับการลงมติ แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ไปเก็บบัตรลงคะแนน ส าหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน 

 กรณีผู้มอบฉันทะที่มีการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว จะไม่มีการแจกบัตร
ลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะที่มอบให้ไว้ เว้นแต่มีการ
ลงคะแนนมาเพียงบางวาระ หรือ มอบให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนจึงจะได้บัตรลงคะแนนในวาระน้ัน 

 บัตรเสียมีสถานะเช่นเดียวกับการงดออกเสียง และน ามาเป็นฐานในการนับคะแนนเฉพาะวาระที่ 6 เรื่อง
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย คือ 

1. การกาลงคะแนนเสียงเกินกว่าหน่ึงช่อง 
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2. การกาลงคะแนนเห็นด้วยในวาระเลือกตั้งกรรมการเกินกว่าจ านวนกรรมการท่ีเลือกตั้งในครั้งนี้ 
3. การแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) 
4. การลงคะแนนเสียงโดยไม่ลงลายมือชื่อก ากับ 
5. กรณีขีดฆ่าแก้ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อก ากับการขีดฆ่า 
6. กรณีที่มีการขีดฆ่าบัตรท้ังบัตร  

• ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการแก้ไขการลงคะแนน กรุณาขีดฆ่าช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลง
ลายมือชื่อก ากับการขีดฆ่าและท าเครื่องหมายใหม่ 

• ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะส้ินสุด และประสงค์ที่จะไม่ลงคะแนใน
วาระท่ีเหลือ  ให้แจ้งเจ้าหน้าที่และส่งคืนบัตรลงคะแนนท่ียังไม่ได้ใช้ที่โต๊ะลงทะเบียน 

• ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฎที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ  อย่างไรก็ตามจ านวนคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน  เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามา
ประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน 

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่สมควรบรรจุเป็น
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้
ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้านั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวแต่
อย่างใด  และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายและอาสาสมัครที่เป็นผู้
ถือหุ้นอีก 2 ท่านคือคุณเสาวลักษณ์  จิรายุสโยธิน และคุณพลวิทย์  กอนุประพันธ์ ร่วมกันท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับ
คะแนน (Inspector) เป็นคนกลางดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย
และข้อบังคับในทุกขั้นตอน และขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าดังนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 23 

 เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 
2559  ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอขอ
แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวประการใดหรือไม่ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไข  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้

เห็นด้วย 2,895,829,519  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.98 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

ไม่เห็นด้วย  641,666 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.02 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

งดออกเสียง 6,005,570 เสียง  
บัตรเสีย - ไม่มี -  
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วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2559 เพื่อทราบ 

 เลขานุการฯ เรียนเชิญ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานกิจการในรอบปี 2559 ในนาม
คณะกรรมการ 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานว่าผลการประกอบกิจการในรอบปี 2559  ที่แสดงในงบการเงิน
รวมและงบเฉพาะกิจการมีความแตกต่างกันมาก จากวิธีการบันทึกบัญชีที่แตกต่างกันจากผลของการขายเงินลงทุนที่ถืออยู่
ใน บมจ. ไทยรีประกันชีวิต  (THREL) บางส่วนออกไป ท าให้สถานะเงินลงทุนใน THREL เปล่ียนจากบริษัทร่วมเป็นเงิน
ลงทุนทั่วไป  การน าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมในครั้งนี้จึงขอเสนอทั้งในภาพงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการดังนี้  

ผผลการด าเนินงาน 

        งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ 

จ านวนเงิน 
เพิ่ม/ลด 

จ านวนเงิน 
เพิ่ม/ลด 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) 

เบี้ยประกันภัยต่อรับ 5,183 -2% 5,183 -2% 

เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ 3,404 +3% 3,404 +3% 

ก าไรจากการรับประกันภัย 250 -1% 236 -2% 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  45 (364*) -98%(+9%*) 786(404*) - 49%(+15%*) 

ก าไรสุทธส่ิวนของบริษัท  278 (551*) -90%(-11%*)    875(570*) -42%(+3%*) 

          * หากไม่รวมก าไร(ขาดทุน)จากการลดสัดส่วนเงินลงทุนใน THREL  

 
       ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

งบการเงินรวม 
  

งบเฉพาะกิจการ 
 

 จ านวนเงิน   เพิ่ม/ลด   จ านวนเงิน  เพิ่ม/ลด  
 (ล้านบาท)   (ล้านบาท)  

           สินทรัพย์รวม 14,418  -5%    14,224     +5% 

           ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,320  -2%       5,247     +32% 

 
         อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน 

 
339% 

   

 
โดยกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่าผลประกอบการในด้านเบีย้ประกันภัยต่อรับมีจ านวน  5,183  

ล้านบาท ลดลง 2%  และเบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธจิ านวน 3,404 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 3%  เท่ากันทั้งในงบการเงินรวมและงบ
เฉพาะกิจการ  ก าไรจากการรับประกันภัยต่อจ านวน 250 ล้านบาท ลดลง 1%  ในงบการเงินรวม และ จ านวน 236 ล้านบาท 
ลดลง 2%  ในงบเฉพาะกิจการ  ความแตกต่างของก าไรจ านวน 14 ล้านบาท  เกิดจากธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันตามปกติทาง
ธุรกิจซึ่งมีผลกระทบกับก าไรสุทธิของบริษัทฯ เล็กน้อย 

รายได้จากการลงทุนสุทธเิป็นรายการท่ีท าให้เกิดผลแตกต่างระหว่างงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ
ค่อนข้างมาก โดยในงบการเงินรวมมีรายได้จากการลงทุนสุทธินอกวงเล็บที่ 45 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนลดลง 98% จาก
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สองสาเหตุคือ จ านวนการขายหุ้น THREL ทีต่่างกันท าให้ผลมีผลก าไรต่างกัน  โดยในปี 2558 มีการขายจ านวน 103 ล้าน
หุ้น  ขณะทีป่ี  2559 ขายออก  41 ล้านหุ้น  และสาเหตุที่สองคือในงบการเงินรวมเรามีผลขาดทุนทางบัญชี     
(Technical  Accounting ) จากการขาย THREL จ านวน 319 ล้านบาท จากการเปล่ียนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัท
ร่วมในปี 2558  และมีการให้มูลค่ายุติธรรม ( Fair Value) ของหุ้น THREL  ที่ 12.50 บาทต่อหุ้น  แต่การขายหุ้นในปี 2559  
ได้ขายในราคาเฉล่ียที่ 10.33 บาทต่อหุ้น  ฉะนั้นท าให้เกิดผลขาดทุนทางบัญชีที่ 2.17 บาทต่อหุ้น  การขายจึงมีผลขาดทุน
ประมาณ 80 ล้านบาทเศษ  ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ยังถือหุ้น THREL อีกประมาณ 100 ล้านหุ้น ท าให้มีผลกระทบจากการ
ขาดทุนต่อหุ้นอีก 2 บาทเศษเช่นกัน  รวมผลขาดทุนจากการขายหุ้น THREL จ านวน 319 ล้านบาท และหากไม่น าผลกระทบ
จากการขายหุ้น THREL มาเกี่ยวข้อง  รายได้จากการลงทุนสุทธจิะเท่ากับ 364 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 9 % 

ส่วนงบเฉพาะกิจการ  มีรายได้จากการลงทุนสุทธิจ านวน 786 ล้านบาท  โดยบันทึกต้นทุนของหุ้น THREL ที่ราคา 
PAR คือ 1 บาทต่อหุ้น  ฉะนั้นการขายหุ้น THREL จ านวน 41 ล้านหุ้นท่ีหุ้นละ 10.33 บาท ท าให้มีก าไรต่อหุ้นที่ประมาณ 9 
บาทเศษ  รวมก าไรจากการขายทั้งส้ิน 382 ล้านบาท   และเมื่อรวมกับรายได้จากการลงทุนสุทธิปกติที่ 404 ล้านบาท 
(เพิ่มขึ้น 15%)   บริษัทฯ จึงมีรายได้จากการลงทุนรวมทั้งสิ้นจ านวน 786 ล้านบาท 

ด้านก าไรสุทธิในส่วนของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมมีจ านวน 278 ล้านบาท  และในงบเฉพาะกิจการท่ี 875 ล้าน
บาท หากไม่รวมการขายหุ้น THREL ก าไรสุทธติามงบการเงินรวมจะเท่ากับ 551 ล้านบาท และตามงบเฉพาะกิจการเท่ากับ 
570 ล้านบาท 

สินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  มีจ านวน 14,418 ล้านบาท ลดลง 5% ตามงบการเงินรวม และ 14,224 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5%  ตามงบเฉพาะกิจการ  ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 5,320 ล้านบาท ลดลง 2% ตามงบการเงินรวม และ 
5,247 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 32% ตามงบเฉพาะกิจการ  เงินกองทุนเท่ากับ 3,892 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนความเพียงพอ
ของเงินกองทุน ( CAR Ratio ) เท่ากับ 339%   เพิ่มขึ้นจากปี 2558  จ านวน 42 จุด 

นอกจากนี้ยังได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตลอด 38 ปีของการด าเนินกิจการ บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่า
ให้กับลูกค้า คู่ค้าและประชาชนคนไทย  แผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจเพื่อให้มีผล
ก าไรท่ียั่งยืนควบคู่กับการก ากับดูแลกิจการและการบริหารความเส่ียงที่ดี  ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี 4 ดาว จากส านักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย  อีกทั้งยังได้รับการรับรองการ
เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  (CAC)  โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นดังนี้คือ จัดให้มีการประเมินความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท  จัดท ามาตรการ
และแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยได้ส่ือสารให้พนักงานรับทราบผ่านการอบรม
และเผยแพร่นโยบายดังกล่าวต่อสาธารณะชนผ่านเว็บไซต์บริษัท  จัดท าแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น  และมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าวปีละ 1 ครั้ง    นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนประจ าปี 2559 ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ www.thaire.co.th 

เลขานุการฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยจะสอบถามคณะกรรมการในวาระนี้อย่างไร
หรือไม่ 

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 นายพชร  วิกิตเศรษฐ์  ผู้ถือหุ้น  ได้สอบถามถึงรายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับ

ปี 2558 มาจากอะไร  และรายได้จากการใหบ้ริการท่ีเพิ่มขึ้นมากด้วยนั้น  อยากทราบว่าในปีต่อๆ ไปมีแนวโน้มเป็นอย่างไร 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่ารายได้ค่าบ าเหน็จที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการท าประกันภัยต่อช่วง

โครงการระยาวในกลางปี 2558 ซึ่งตามสัญญาจะมีการคิดค่าบ าเหน็จ ( Profit Commission )  เมื่อครบระยะเวลา 12 เดือน   
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จึงท าให้เกิดการค านวณ Profit Commission  ในกลางปี 2559  ส่วนแนวโน้มธุรกิจการใหบ้ริการของบริษัทลูกนั้น  ยังมีการ
เติบโตที่ดี  ได้รับความสนใจจากตลาดประกันภัย  นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมายังมีรายได้ใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากอีกหนึ่งบริการด้าน
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้จัดตั้งเมื่อปลายปี 2558 

 นายฐิติพงศ์  โสภณอุดมพร  ผู้ถือหุ้น  ได้สอบถามเกี่ยวกับ 
1. การจัดท างบการเงินว่าผลจาก Technical  Accounting ท าใหง้บการเงินท่ีออกมาในปีนี้ดูยาก ปีหน้าจะ

เป็นลักษณะแบบนี้อีกหรือไม่ 
2. ระดับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน  (CAR Ratio) ที่ประมาณกว่า 300% ในปัจจุบันเป็น

เป้าหมายของบริษัทฯ ที่จะให้อยู่ในระดับนี้ใช่หรือไม่ 
3. ผลการทดสอบ RBC phase 2 ของบริษัทฯ เป็นอย่างไร  เงินกองทุนที่มีอยู่จะเพียงพอหรือไม่ 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่าได้ตอบค าถามตามล าดับดังนี้ 
1. ผลกระทบเรื่อง  Technical  Accounting ดังกล่าวได้จบส้ินไปแล้ว เนื่องจากเงินลงทุนใน THREL ได้

เปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย/ร่วมเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายทั้งในงบการเงินรวม
และงบเฉพาะกิจการแล้ว ฉะนั้นการขึ้นลงของราคาหุ้นจะไม่มีผลกระทบต่องบก าไรขาดทุน  เว้นแต่ใน
กรณีทีบ่ริษัทฯ มีการขายหุ้นออกไป  จึงจะส่งผลต่องบก าไรขาดทุน 

2. ปัจจุบัน CAR Ratio ของบริษัทฯ อยู่ที่ 339%  โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะรักษาให้อยู่ในระดับที่สูงกว่า 
300%  เพื่อให้บริษัทประกันภัยที่ส่งงานประกันภัยต่อใหบ้ริษัทฯ จะมี Risk Charge ต่ าที่สุด  ซึ่งจะเป็น
ข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับบริษัทประกันภัยต่อต่างชาติ  ซึ่ง CAR Ratio ที่ระดับดังกล่าว จะเทียบได้
กับบริษัทประกันต่อทีม่ี  Credit Rating ที่  AAA 

3. ผลการทดสอบ RBC Phase 2 ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง  CAR Ratio ของบริษัทฯ ยังอยู่ในระดับเกินกว่าที่
กฎหมายก าหนด  แต่อาจจะต้องปรับ Port การลงทุนบ้างเล็กน้อย   

 นายฐิติพงศ์  โสภณอุดมพร   ผู้ถือหุ้น  สอบถามเพิ่มเติมว่าผลการทดสอบ RBC Phase 2    CAR Ratio อยู่ใน
ระดับท่ีเกิน 300% ตามที่บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ 
  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าผลการทดสอบคาดว่าไม่น่าจะเกิน 300% เนื่องจาก  RBC  Phase 
2   มีความเข้มข้นมากขึ้น และขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการทดสอบและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 นายพชร  วิกิตเศรษฐ์  ผู้ถือหุ้น  ได้สอบถามถึงสาเหตุของค่าใช้จ่ายด าเนินงานท่ีเพิ่มขึ้นประมาณ 50 ล้านบาท  
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี  ได้ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายด าเนินงานท่ีเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดจากการลงทุนเพิ่มใน software และ

มีการตัดจ าหน่าย software ออกไป 
  นายนริศ  สุขเลิศ  ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามโดยอ้างถึงรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม

ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเบีย้ประกันภัยรับของบริษัทฯว่าจะกลับไปท่ี 8,000 – 10,000 ล้านบาทได้ภายในกี่ปี  กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงไปว่าตามแผน 3 ปี ( 2559 – 2561) บริษัทฯ มีเป้าหมายการเติบโตของเบี้ยประกันภัยเฉล่ีย
ที่ร้อยละ 15 ต่อปี   ซึ่งปี 2561 บริษัทฯ คาดการณ์เบี้ยประกันภัยประมาณ 8,000 ล้านบาท   จึงอยากทราบว่าในปีนี้บริษัทฯ 
คาดว่าผลการด าเนินงานจะเป็นไปตามแผนหรือไม่ และมีแนวทางหรือกลยุทธอ์ย่างไรท่ีจะท าให้ได้ตามแผนดังกล่าว 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันการเติบโตในอัตรา 15%  คงเป็นไปได้ล าบาก เนื่องจาก
ขณะนี้ตลาดประกันภัยมีการแข่งขันที่สูง    อย่างไรก็ตามนอกจากการเติบโตภายในประเทศเองแล้ว ขณะนีเ้รายังมองหา
โอกาสในการออกไปท าธุรกิจในตลาดต่างประเทศด้วยเช่นกัน  โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นเป้าหมายการเติบโตใน
อนาคต เช่น เวียดนาม กัมพูชา และลาว  
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  นายนริศ  สุขเลิศ  ผู้ถือหุ้น  ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศที่กล่าวข้างต้น  ได้
ออกไปบ้างหรือยัง 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้เริ่มออกท าการตลาดแล้วประมาณปีกว่าที่ผ่านมา  ที่
เวียดนามเราได้ติดต่อกับบริษัทประกันภัยต่อ 1 บริษัท และบริษัทประกันภัย 3 บริษัท  คาดว่าจะเป็นตลาดแรกทีม่ีเบี้ย
ประกันภัยเข้ามา  โดยหลักจะเป็นผลิตภัณฑ์ทาง Bancassurance   และประเทศที่มีแนวโน้มต่อมาคือกัมพูชา  มีบริษัท
ประกันภัยต่อ 1 บริษทั และบริษัทประกันภัย 1 บริษัท  เป็นผลิตภัณฑ์ทาง Bancassurance  เช่นกัน 

  นายฐิติพงศ์  โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าธุรกิจประกันภัยในตลาด มีการตัดราคากันเป็นอย่างมาก  มี
ผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยต่อมากน้อยเพียงใด และ เหตุการณ์น้ าท่วมเมื่อต้นปี 2560  มีผลกระทบกับบริษัทฯ หรือไม่ 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ชี้แจงว่าขณะนีต้ลาดประกันภัยมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง  ฉะนั้นบริษัทฯ 
ย่อมมีผลกระทบอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ พยายามเน้นการท าด้าน Non-Conventional  ให้มากขึ้นเพราะ
ความรุนแรงของการแข่งขันจะมีน้อยกว่า  อีกทั้งการท าตลาด Non-Conventional เราเองเป็นทั้งผู้พัฒนาผลิตภัณฑแ์ละ
ก าหนดราคาเอง จึงได้รับผลกระทบน้อยกว่างาน Conventional ส าหรับเหตุการณ์น้ าท่วมเมื่อต้นปีนั้น  ในฐานะท่ีเป็น 
Reinsurer เจ้าเดียวในประเทศ ก็ได้รับผลกระทบบ้างแต่ไม่มากนักเนื่องจากเรามีงานประกันภัยทรัพย์สินน้อยลง    

เลขานุการฯ  ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยจะสอบถามในวาระน้ีเพิ่มเติมหรือไม่ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม   

เลขานุการฯ กล่าวสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการในรอบปี  2559 ของคณะกรรมการ 

 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2559 
 เลขานุการฯ เรียนเชิญกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้น าเสนอต่อท่ีประชุม 

 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปีพร้อมสรุปข้อมูลส าคัญทางการเงินที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

เลขานุการฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยจะสอบถามในวาระน้ีหรือไม่ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น  

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดังนี ้

เห็นด้วย 3,005,733,780  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.98 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

ไม่เห็นด้วย 641,666  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.02 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

งดออกเสียง 6,005,570 เสียง  
บัตรเสีย - ไม่มี -  
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร 

 เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม 

 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าผลการด าเนินงานในปี 2559  บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตาม
งบเฉพาะกิจการจ านวน  875,306,482 ล้านบาท  คิดเป็นก าไร 21 สตางค์ต่อหุ้น  มีก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกมา
จ านวน  28,255,786 บาท  เงินปันผลค้างจ่ายที่หมดอายุความจ านวน  46,355 บาท   หักด้วยเงินส ารองภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานจ านวน 942,911 บาท   คงเหลือก าไรเพื่อการจัดสรรทั้งสิ้น  902,665,712  บาท 

 คณะกรรมการขอเสนอให้จัดสรรก าไร โดยจ่ายเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกหุ้นละ 5 สตางค์ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปัน
ผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในเดือนกันยายน  2559  หุ้นละ 10 สตางค์แล้ว  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการ
ด าเนินงานปี 2559  ทั้งส้ิน 15 สตางค์ต่อหุ้น   รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 632,249,075  บาท  คิดเป็นอัตราการจ่ายเงิน
ปันผลทีร่้อยละ 71.4 ของก าไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ก าหนดให้
จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ   และจัดสรรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 44,000,000 
บาท ส่วนก าไรสะสมที่เหลือจากการจัดสรรครั้งนี้จ านวน  226,416,637 บาท ให้ยกไปงวดหน้า   

โดยวันที่ก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) คือวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560  และวันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผลคือวันอังคารท่ี 2 พฤษภาคม 2560  และวันจ่ายเงินปัน
ผลคือวันอังคารท่ี 16 พฤษภาคม 2560  

เลขานุการฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

เห็นด้วย 2,992,820,690  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.98 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

ไม่เห็นด้วย 641,666  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.02 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง  18,918,660  เสียง  
บัตรเสีย - ไม่มี -  

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญนายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอต่อท่ี
ประชุม 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ
จ านวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจ าปี ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวน 11 
ท่าน กรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งในปีนี้จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 
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1. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการ  กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

  

2. นายจันดราน รัตนาสวามิ กรรมการ  กรรมการลงทุน กรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

  

3. นายอัศวิน  คงสิริ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ   
4. นายสุรชัย  ศิริวัลลภ รองประธานกรรมการ กรรมการลงทุน 

ประธานคณะผู้บริหาร 
  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้มีกระบวนการการเสนอชื่อและสรรหากรรมการทดแทนต าแหน่งที่
ว่างลง โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว  

กรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งทั้ง 4 ท่านข้างต้นยินดีที่จะให้น าเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง หากได้รับเลือกตั้ง และจากการท่ีบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่
เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดเสนอชื่อมายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงองค์ประกอบคณะกรรมการ
โดยรวม คุณสมบัติการเป็นกรรมการท่ีได้ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งได้แก่ นายจีรพันธ์  อัศวะธนกุล  นายจันดราน  รัตนาสวามิ  นายอัศวิน  คงสิริ  และนาย
สุรชัย  ศิริวัลลภ  

 ก่อนผู้ถือหุ้นจะลงมติ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด 
ก าหนดห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทเว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว ขอเรียน
ว่า มีกรรมการ 1 ท่าน ท่ีประกอบกิจการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และอาจเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท  รายละเอียดปรากฏอยู่ในประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณา
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยนายจีรพันธ์  อัศวะธนกุล ปัจจุบันถือหุ้นและด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

ก่อนการลงมติในวาระนี้  กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านได้ออกจากห้องประชุมเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่าง
อิสระและกลับเข้ามาอีกครั้งภายหลังการลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้น 

หลังจากนั้นเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการลงมติ   โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนสีฟ้าชุด
ที่ใช้ส าหรับเลือกตั้งกรรมการที่แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุม  โดยได้ขานชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล  

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือกตั้งนายจีรพันธ์  อัศวะธนกุล  นายจันดราน  รัตนาสวามิ  นายอัศวิน  คงสิริ และ
นายสุรชัย  ศิริวัลลภ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้                          
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นายจีรพันธ์  อัศวะธนกุล 
เห็นด้วย 2,773,773,094  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.95 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
ไม่เห็นด้วย 1,314,166  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.05 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
งดออกเสียง            229,183,630  เสียง  
บัตรเสีย 10,564,226  เสียง  

นายจันดราน  รัตนาสวามิ 
เห็นด้วย 2,773,312,714  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.95 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
ไม่เห็นด้วย 1,288,666  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.05 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
งดออกเสียง 229,669,510  เสียง  
บัตรเสีย 10,564,226  เสียง  

นายอัศวิน  คงสิร ิ
เห็นด้วย 2,773,477,914  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.96 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
ไม่เห็นด้วย 1,112,466  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.04 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
งดออกเสียง 229,680,510  เสียง  
บัตรเสีย 10,564,226  เสียง  

 นายสุรชัย  ศิริวัลลภ 
เห็นด้วย 2,774,061,494  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.98  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
ไม่เห็นด้วย 641,666  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.02 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
งดออกเสียง 229,567,730  เสียง  
บัตรเสีย 10,564,226 เสียง  

วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญคุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอต่อท่ีประชุม 

 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด 
พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยที่คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญ
ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ผลตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จึง
สมควรจัดสรรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทการมีส่วนร่วมของ
กรรมการแต่ละท่าน และสามารถเทียบเคียงได้กับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน  จึงขอเสนอให้ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ให้
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ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมกล่าวคือ ค่าตอบแทนรายเดือน
และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดต่างๆ ยังคงอัตราเดิมไม่เปล่ียนแปลง และเนื่องจากปี 2559 บริษัทฯ มี
ผลก าไรจากการด าเนินงานและจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น  จึงขอเสนอจัดสรรบ าเหน็จแก่คณะกรรมการจ านวน 6.3 ล้านบาท 
ตามรายละเอียดดังนี้  

  2560 2559 

1.   คณะกรรมการ   
 ค่ าตอบแทน

รายเดือน 

คงเดิม 
ประธานฯ เดือนละ 20,000 บาท  กรรมการ  
เดือนละ 15,000 บาทต่อท่าน 

ปร ะ ธ าน ฯ  เ ดื อ น ละ  2 0 , 0 0 0  บ า ท  
กรรมการ  เดือนละ 15,000 บาทต่อท่าน 

 เบี้ยประชุม  คงเดิม 
ประธานฯ : 35,000 บาทต่อครั้งกรรมการ  : 
25,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน จ่ายเฉพาะ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ประธานฯ : 35,000 บาทต่อครั้งกรรมการ  
: 25,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน จ่ายเฉพาะ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 บ าเหน็จ ไม่เกิน 6.3 ล้านบาท โดยจัดสรรให้ประธานฯ 
2 ส่วน  รองประธานฯ 1.5 ส่วน กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่านละ 1 ส่วน 

- งดจ่าย - 

 สิทธิประโยชน์
อื่น 

- ไม่มี - - ไม่มี - 

2.   คณะกรรมการตรวจสอบ  
 เบี้ยประชุม คงเดิม 

ประธานฯ : 50,000 บาทต่อครั้ง  กรรมการ  
: 35,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง จ่ายเฉพาะ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ประธานฯ : 50,000 บาทต่อครั้ง  กรรมการ  
: 35,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง จ่ายเฉพาะ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

3.   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 เบี้ยประชุม คงเดิม 

25,000 บาทต่อครั้งต่อท่านจ่ายเฉพาะ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
25,000 บาทต่อครั้งต่อท่านจ่ายเฉพาะ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

4.   คณะกรรมการลงทุน  

 เบีย้ประชุม คงเดิม 
25,000 บาทต่อครั้งต่อท่านจ่ายเฉพาะ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

25,000 บาทต่อครั้งต่อท่านจ่ายเฉพาะ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า
สองในสามของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี ้

เห็นด้วย 3,007,706,080  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.76  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน   

ไม่เห็นด้วย 1,112,466 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.04  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน   

งดออกเสียง 6,005,570 เสียง  
บัตรเสีย - ไม่มี -  

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสินจ้าง 

 เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสินจ้างต่อ
ที่ประชุมในนามของคณะกรรมการ   

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานว่าคณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เปน็ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2560 ต่ออีกปีหนึ่ง ทั้งนี้
ทางบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้มอบหมายให้ นางสาวรัชดา  ยงสวัสดิ์วาณิชย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
4951  และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ นางนงลักษณ์  พุ่มน้อย ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172   และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 เป็น
ผู้สอบบัญชีลงนามรับรองงบการเงิน ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านตลอดจนบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ไม่มีความสัมพันธ์
หรือมีรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่
ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และตามประกาศของคณะกรรมการ 
กลต. ก าหนดให้บรษิัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมท า
หน้าที่ครบ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบัญชีติดต่อกัน 
ซึ่งนางสาวรัตนา จาละ ได้เคยท าหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ เป็นเวลา 3 ปี
ติดต่อกัน โดยขอให้ก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2560 จ านวน 2,480,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2559 จ านวน 50,000 บาท 
หรือร้อยละ 2  จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสินจ้างผู้สอบบัญชีจ านวน 2,480,000 บาท 
รายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว 

เลขานุการฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ 

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้ 

 นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงที่มาของการคิดค่าสอบทานรายงานประจ าปี ซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ 

ผู้สอบบัญชี  ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะบัญชีปี 2559 
ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องอ่านและพิจารณารายงานประจ าปีของบริษัทในส่วนของข้อมูลทางการเงินก่อนพิมพ์ฉบับ
จริงว่าข้อมูลทางการเงินท่ีบริษัทฯ จะน าเสนอต่อผู้ถือหุ้นน้ันมีส่ิงใดขัดแย้งกับงบการเงินท่ีได้รับรองไปหรือไม่ หรือขัดแย้งกับ
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ความรู้และประสบการณ์ที่มีต่อธุรกิจหรือไม่ และให้รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวในหน้ารายงานผู้สอบบัญชี  ซึ่งเป็นงานท่ีต้อง
ท าเพิ่มขึ้น และทางผู้สอบบัญชีเองได้ด าเนินการตั้งแต่รอบบัญชีปี 2559 แล้ว โดยมิได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากค่าสอบ
บัญชใีนปี 2559 ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้ว  ฉะนั้นในปี 2560 นี้จึงขอเสนอปรับเพิ่มส าหรับการสอบทาน
รายงานประจ าปีดังกล่าว 

 นายฐิติพงศ์  โสภณอุดมพร  ผู้ถือหุ้น  ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า หากรายงานประจ าปีได้รับการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีดังที่กล่าวข้างต้น  ต่อไปจะไม่มีข้อผิดพลาดในการจัดท าเหมือนบางบริษัท ใช่หรือไม่ 

ผู้สอบบัญชี  ได้ชี้แจงว่าทางผู้สอบบัญชีจะพิจารณาในส่วนของข้อมูลทางการเงินเท่านั้น  ฉะนั้นข้อผิดพลาด
เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินในสาระท่ีส าคัญไม่น่าจะเกิดขึ้น 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวเสริมว่าคณะกรรมการบริษัทฯและผู้บริหารยังคงเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงาน
ประจ าปใีนข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ  

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยนางสาวรัชดา  ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4951  และ/หรือนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ นางนง
ลักษณ์  พุ่มน้อย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172  และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4499  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปีรวมทั้งส้ินเป็นจ านวน
เงิน 2,480,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้

เห็นด้วย 3,008,212,880  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.98 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

ไม่เห็นด้วย 641,666  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.02 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

งดออกเสียง 6,005,570 เสียง  
บัตรเสีย - ไม่มี -  

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

 ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้ 
  นายพีรพงษ์  พัชรรุ่งเลิศ  ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการส าหรับเงินปันผลที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 

หลังจากที่งดจ่ายมาหลายปีจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย  และหวังว่าจากนี้ไปจะได้เห็นการจ่ายเงินปันผลทุกปี  และได้
สอบถามว่าในหน้า 121 ของรายงานประจ าปีท่ีแสดงผลขาดทุนสะสมทางภาษีจ านวน 859 ล้านบาท ซึ่งมีอายุการใช้สิทธิ
ทางภาษี 5 ปี  อยากทราบว่าจะหมดในปีไหนและทางบริษัทฯ มีนโยบายการใช้สิทธิประโยชน์อย่างไร และ มีข้อสังเกตจาก
เส้ือที่พนักงานสวมใส่กันในวันนี้มีค าว่า “ Change “ อยากทราบว่าบริษัทฯ จะมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด 

ที่ปรึกษาฯ ได้ชี้แจงว่าจ านวนผลขาดทุนสะสมทางภาษีในปัจจุบันคงเหลือจ านวน 4,300 ล้านบาท บริษัทฯ ได้
ทยอยใช้ประโยชน์มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และสามารถใช้สิทธิได้ถึงปี 2562  โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถล้างขาดทุน
สะสมได้จาก 2 ส่วนคือส่วนแรกจากผลการด าเนินงานปกติทีฝ่่ายบริหารคาดว่าผลก าไรในอนาคตจะสามารถใช้ประโยชน์ได้
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ส่วนหนึ่ง   อีกส่วนหน่ึงคือใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่คือการสร้างก าไรของบริษัทลูกเพื่อชดเชยผลขาดทุน   บริษัทฯ ยัง
เชื่อมั่นว่าในปี 2562 จะสามารถล้างขาดทุนสะสมและใช้ประโยชน์ทางภาษีได้หมด 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าจากที่ได้ระบุไว้ในรายงานประจ าปีถึงยุทธศาสตร์ 4 
ด้านส าหรับปี 2560-2562 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนคือ 1.การมุ่งเน้นธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ด้าน Personal Line และ 
Commercial Line ที่มีความเส่ียงต่อมหันตภัยในระดับต่ า  2. การพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายที่ทันสมัย รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทีเ่พิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ( Insuretech & Fintech ) และน าไปสู่ความได้เปรียบในการ
แข่งขัน   3. การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศที่เป็นเป้าหมายหลักในขณะน้ีคือเวียดนามและกัมพูชา  4. การปรับปรุงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปัจจุบันให้มีความเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของภาวะตลาดและตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภค  ส่วน
ค าว่า “ Change ” บนเส้ือพนักงานเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในองค์กรเพื่อให้พนักงานร่วมเสนอความคิดเห็น
ต่อเรือ่งต่างๆ เช่น การลดต้นทุน  การพัฒนาช่องทางการจ าหน่าย  การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น   มีการรณรงค์
โครงการ 3D & I ( Innovation, Digital, Deregulation, Diversify)  เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต 

  นายนายนริศ  สุขเลิศ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินในรายงานประจ าปีหน้า 102  รายการลูกหนี้ค้าง
รับไม่เกิน 12 เดือนจ านวน 129 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับปี 2558  อยากทราบรายละเอียดของลูกหนี้ค้างรับ
ดังกล่าวและสถานะปัจจุบันเป็นอย่างไร 

ที่ปรึกษาฯ ได้ชี้แจงว่าตามที่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เรียนให้ทราบแล้วว่าระหว่างปี 2558 บริษัทฯ 
มีการท าประกันภัยต่อช่วงโครงการระยะยาวออกไป  ซึ่งการท าประกันภัยต่อส่วนน้ีจะแสดงรายการในงบการเงินทุกสิ้นไตร
มาส  และ ณ ส้ินไตรมาส 4  บริษัทฯ จะได้รับคืนจากบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศมูลค่าประมาณ  129 ล้านบาท  และ
บริษัทฯ ได้รับการช าระแล้วในเดือนมกราคม 2560 

 นายฐิติพงศ์  โสภณอุดมพร  ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า 
1. การจ่ายเงินปันผลในปีหน้าจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ 
2.  บริษัทฯ มีแผนการด าเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างไร 
3.  การถูกปรับลดอันดับเครดิตโดย Fitch Rating มีผลกระทบมากน้อยเพียงใด มีแนวทางการแก้ไขการ

ด าเนินธุรกิจอย่างไร 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า 

1. ผลการด าเนินงานปี 2559  บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลที่ 15 สตางค์ต่อหุ้น  อัตราดังกล่าวเป็นการจ่ายจาก
ผลการด าเนินงานปกติที่ 10 สตางค์ต่อหุ้น และอีก 5 สตางค์เป็นเงินปันผลพิเศษจากการขายหุ้น THREL  
ท าให้มีก าไรเพิ่มขึ้น  ส่วนในปีนี้ทางฝ่ายบริหารจะพยายามท าให้ดีที่สุด 

2. แผนงานในปีหน้ายังคงมุ่งเน้นเรื่องการเติบโตในงาน Personal Line  โดยเฉพาะ Accident & Health   
เหตุผลที่ไม่กลับไปเน้นงาน Property  เนื่องจากอัตราเบี้ยประกันภัยที่ถูกลงเป็นอย่างมากจนไม่สามารถ
จะท าก าไรได้  มีการ Diversify  โดยขยายงานไปยังตลาดต่างประเทศ ร่วมมือกับบริษัทประกันภัย  
บริษัทประกันภัยต่อในการน าผลิตภัณฑ์จากเราไปปรับปรุงให้เหมาะกับตลาดและขายในประเทศนั้นๆ  
ซึ่งเป็นส่ิงที่พยายามให้เกิดขึ้นในปีนี้   

3. การถูกปรับลดอันดับเครดิตครั้งที่ผ่านมาไม่ได้เกิดจากสถานะการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด  เนื่องจาก 
Fitch Rating ได้ปรับลดอันดับเครดิตของประเทศลง  จึงมีผลให้ Fitch Rating ต้องปรับอันดับเครดิตของ
บริษัทไทยทุกบริษัทลงให้เท่ากับเครดิตของประเทศ  ผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ ในการท าธุรกิจคือ บริษัท
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ต่างประเทศบางบริษัทที่จะส่งงานให้จะต้องมี Credit Rating อย่างน้อยที่ A-  ซึ่งปัจจุบันธุรกิจที่มาจาก
บริษัทต่างชาติเหล่านั้นแทบไม่มี  

ประธานคณะผู้บริหาร ได้กล่าวเสริมว่ามีโอกาสน้อยมาที่บริษัทฯ จะกลับไปมุ่งเน้นงาน Property  เหตุผลนอกจาก
เรื่องของอัตราแล้ว  งาน Property มีการกระจุกตัวของภัยสูง ( High Concentration Risk ) แต่ละ risk มีมูลค่าเป็นพันล้าน  
เวลาเกิดความเสียหายจะสูงมาก   ในอดีตสามารถท าได้เพราะเราได้รับงานประกันภัยต่อแบบสัญญา ( งาน 5% ) จากทุก
กรมธรรม์ของตลาด  ซึ่งงานส่วนน้ีสามารถท าให้พอร์ทการรับประกันมีความสมดุลย์  ขณะเดียวกันระบบบัญชีเดิมอนุญาต
ใหบ้ริษัทฯ สามารถตั้ง Loss Fluctuation Reserve  หากปีใดมีความเสียหายเกิดขึ้นน้อย  ผลการด าเนินงานดี เราสามารถ
เพิ่มการตั้งส ารองดังกล่าว   ในทางกลับกันหากปีไหนมีความเสียหายสูงก็สามารถน าส ารองดังกล่าวมาใช้ได้  แต่ขณะนี้
กฎระเบียบทางบัญชีไม่อนุญาตให้ท าเช่นนั้นได้  ฉะนั้นการกลับไปเน้นงาน Property จึงมีความเป็นไปได้ยากและไม่คุ้มค่า  
เราจึงเน้นการเติบโตทางด้าน  Personal Line  และการจะเติบโตแบบยั่งยืนได้  scale งานจะต้องใหญ่  การเติบโตจึงต้องใช้
เวลา  การเริ่มขยายงานไปต่างประเทศตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เรียนให้ทราบแล้วนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้
พอร์ตโตเร็วขึ้นกว่าการท าในประเทศอย่างเดียว 

• นายพชร  วิกิตเศรษฐ์  ผู้ถือหุ้น  ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด าเนินงานใน Note  ข้อ 25 ของรายงาน
ประจ าปี  ที่อธิบายไว้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายพนักงานจ านวน 45 ล้านบาท และอยากทราบว่ามีโอกาสมากน้อยเพียงใดที่ทาง
รัฐบาลจะให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการระบบรักษาพยาบาลข้าราชการ  ถ้าหากเกิดขึ้นจริงจะมีผลต่อบริษัทฯ อย่างใด 

 ที่ปรึกษาฯ ได้ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่สูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุ จาก
พนักงานประจ าที่ต้องจ่ายตามกฎหมายแรงงาน  เป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเฉพาะป ี

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงเรื่องโครงการบริหารจัดการระบบค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ
โดยเอกชน ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูล คาดว่ายังไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ แต่หากเกิดขึ้นจริงบริษัทฯ จะเกี่ยวข้องใน  2 ส่วน
คือโอกาสในการรับประกันภัยต่อและการบริหารจัดการค่าสินไหมประกันสุขภาพโดยบริษัทลูกคือ TPA ซึ่งมีความพร้อมใน
การให้บริการ 

 • นายกิตติพงษ์ ก าธรเจริญ  ผู้ถือหุ้น  สอบถามว่าปัจจุบันบริษัทประกันภัยส่งงานให้ทาง TPA ทั้งหมดหรือเป็น
เพียงส่วนหนึ่ง  และมีคู่แข่งที่ท าธุรกิจลักษณะเดียวกันหรือไม่อย่างไร 

 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าปัจจุบัน TPA  ให้บริการบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันชีวิต
รวมประมาณ 30 กว่าบริษัท มีฐานข้อมูลสมาชิกให้บริการประมาณ 12 ล้านคน  ส่วนแบ่งทางการตลาดที่ประมาณ 70%   
และปัจจุบันมีคู่แข่งที่ให้บริการลักษณะเดียวกัน 

 ที่ปรึกษาฯ ได้กล่าวเสริมว่า  TPA ได้มีการลงทุนเพิ่มในเรื่องของระบบที่เชื่อว่าคู่แข่งที่เกิดใหม่ไม่สามารถตามทัน  
และจะเร่งปรับระบบให้เป็นผู้น าตลาดในด้านนี้  กลุ่มลูกค้าที่ให้บริการมีทั้งบริษัทประกันภัย ประกันชีวิต และบริษัทที่ไม่ใช่
ประกันภัยทั้งขนาดเล็กและใหญ่ท่ีไม่ต้องการบริหารค่ารักษาพยาบาลของพนักงานในบริษัทด้วยตัวเอง 

 • นายนฤชิต  แต่งสวน  ผู้ถือหุ้น  ได้สอบถามว่าจากที่คุณโอฬารและคุณสุรชัยได้กล่าวว่าในปัจจุบันเบี้ยงาน  
Property ถูกลงกว่าก่อนเหตุการณ์น้ าท่วม  บริษัทฯ จึงหันไปมุ่งเน้นการขยายงาน Personal Line   อยากทราบว่าเบี้ย
ประกันภัยต่อของกลุ่มงาน Accident และ Health  แนวโน้มก าลังจะถูกลงหรือทรงตัวอยู่ได้ ด้วยเหตุผลอะไร  มีผู้เล่นใน
ตลาดในประเทศหรือจากต่างประเทศเข้ามาเยอะหรือไม่ ด้วยปัจจัยอะไร 
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 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่าตลาดการแข่งขันทางด้าน Personal Line โดยเฉพาะ Accident 
& Health นั้นยังมี   ประเด็นส าคัญอยู่ที่ช่องทางการจ าหน่ายว่าช่องทางต่างๆ เหล่านั้นสามารถสร้างเบี้ยได้มากน้อยเพียงใด 
ถ้ามองในเรื่องของผลก าไร   ในขณะนี้ส่ิงส าคัญที่สุดที่เราต้องตระหนักคือเรื่องของต้นทุนโดยเฉพาะ Medical Inflation ที่
ต้องน ามาพิจารณาอย่างระมัดระวังในการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์   แนวโน้มเราคงต้องมองหาช่องทางการขายใหม่ๆ  เพื่อ
เข้าหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ  ในราคาที่เหมาะสม 

 • นายนฤชิต  แต่งสวน  ผู้ถือหุ้น   ได้สอบถามช่องทางหลักของการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ Accidental & Health มี
อะไรบ้างและเป็นสัดส่วนเท่าไร 

 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า  Bancassurance ยังเป็นช่องทางหลักในการจ าหน่ายของ
ผลิตภัณฑ ์Accident & Health 

 • นายนฤชิต  แต่งสวน  ผู้ถือหุ้น   ได้สอบถามต่อว่าบริษัทฯ มีจุดแข็งอะไรในการดึงเจ้าของช่องทางการจ าหน่าย
ให้มาร่วมขายผลิตภัณฑ์ของไทยรีมากกว่าคู่ค้ารายอื่น 

 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าจุดแข็งของไทยรีคือการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความ
ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ์อยู่ตลอดเวลา  อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับ Fellow  ที่เข้ามาช่วย
ก าหนดราคาให้มีความเหมาะสมซึ่งเป็นส่ิงที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น 

 • นายนฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น  ขอให้ฝ่ายบริหารช่วยอธิบายเกี่ยวกับส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ดัง
ปรากฎในรายงานประจ าปี หน้า 81 บรรทัดที่ 4  ตัวเลขที่แสดงระหว่างปี 2558 และ 2559 มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก  
ในอนาคตจะยังเป็นแบบนี้หรือไม่ 
 ที่ปรึกษาฯ ได้ชี้แจงว่าเบี้ยประกันภัยรับในธุรกิจประกันภัยจะมีการทยอยรับรู้เป็นรายได้ โดยส่วนท่ียังไม่รับรู้เป็น
รายได้จะตั้งเป็นส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (“ส ารองฯ”) ซึ่งในปี 2558  บริษัทฯ มีการท าประกันภัยต่อ
โครงการระยะยาวออกไป ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิและส ารองฯของบริษัทฯ ลดลง จึงท าให้เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็น
รายได้เพิ่มขึ้น  กล่าวคือเมื่อเบี้ยประกันภัย(ยอดขาย)ลดลง ส ารองฯ ของปีก่อนที่จะเป็นรายได้ในปีปัจจุบันที่มียอดสูงกว่า 
ส ารองฯที่จะต้องตั้งใหม่ ดังนั้นงบการเงินจะแสดงเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สูงกว่าปีก่อน  ซึ่งส ารองฯ มูลค่า 700 กว่า
ล้านในปี 2558 เป็นผลที่เกิดเฉพาะปีเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับผลการด าเนินงาน 

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลามาประชุมในวันนี้และขอ
ปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 

ปิดประชุมเวลา 11.40 น. 
 
        
      
                  (นายชัย โสภณพนิช) 
                                  ประธานกรรมการ 
 
 (นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์) 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  


